



ĐIỂM NHẤN

- Chuỗi thắng vô tận khi các biểu tượng đổ xuống theo mỗi chiến thắng
- Thu thập Xu Vàng để mở khóa 3 giai đoạn tiến hóa sẽ tăng cường Vạn Năng Linh Trượng
- Đạt đến giai đoạn tối thượng để hé lộ trực thứ 6 và giải phóng Lướt Quay Miễn Phí

**Red Tiger xin hân hạnh giới thiệu:
Vua Linh Trượng Megaways™**

Hãy bước vào thế giới hoang dã của Vua Linh Trượng Megaways™! Phần tiếp theo rất được mong chờ này đã được ra mắt, tiếp bước phần tiền nhiệm được người hâm mộ yêu thích.

Đối mặt với Vạn Năng Linh Trượng hùng mạnh thống trị toàn bộ trục với các hệ số lên đến x7, tiến hóa và sinh trưởng mạnh mẽ hơn với mỗi lượt quay. Giúp Vạn Năng Linh Trượng tiến hóa bằng Xu Vàng để khai phá toàn bộ tiềm năng qua 3 giai đoạn tiến hóa. Ở Giai Đoạn 1, nhận thêm một điểm sinh mạng cho Vạn Năng Linh Trượng, kéo dài thời gian duy trì trên các trục sau mỗi lượt quay chiến thắng. Tiến đến Giai Đoạn 2 để thêm một điểm sinh mạng nữa và chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Vạn Năng Linh Trượng khi tiêu diệt biểu tượng số 9 khỏi các trục. Cuối cùng, tiến đến Giai Đoạn 3 để mở khóa cánh cổng đến Lướt Quay Miễn Phí, nơi những kho báu vô kể đang đón chờ. Sau khi hoàn thành tiến hóa, trực thứ 6 hé lộ vùng đất đầy triển vọng, đặc biệt dành riêng cho các biểu tượng trả thưởng cao và Xu Vàng.

Tham gia vào nhiệm vụ của Vua Linh Trượng để tiến hóa, giành chiến thắng lớn hơn và đạt được niềm hứng khởi không thể kìm nén.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	117.649
Tiền Thắng Tối Đa	30.000x
Biến Động	5/5 (Cao)
Tần Suất Trúng	5/5 (Cao)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 200
Tính năng	3 (Xu Vàng, Vạn Năng Linh Trượng, Lướt Quay Miễn Phí)
Tùy chọn RTP không có jackpot	90,86%, 92,74%, 94,68%, 95,70%
Tùy chọn RTP Có jackpot	90,22%, 90,90%, 92,71%, 94,74%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Phản Ứng Chuỗi

Các biểu tượng thắng biến mất, tạo không gian cho các biểu tượng mới đổ xuống, có khả năng tạo ra thêm chiến thắng. Quá trình này có thể kéo dài vô hạn, cho phép phản ứng chuỗi liên tiếp mà không có giới hạn đặt trước.

Vạn Năng Linh Trường

Vạn Năng Linh Trường là một Siêu Vạn Năng bao phủ toàn bộ trục và luôn xuất hiện trọn vẹn trên các trục 2, 3, 4 hoặc 5. Biểu tượng này nắm giữ hệ số trong khoảng từ x2 đến x7. Nếu Vạn Năng Linh Trường không góp phần vào chiến thắng thì sẽ khóa chặt trên trục đến khi tạo thành chiến thắng. Thêm vào đó, thay vì bị xóa, hệ số sẽ tăng thêm 1.

Xu Vàng và Tiến Hóa Linh Trường

Thu thập Xu Vàng để tiến hóa Vạn Năng Linh Trường và mở khóa tính năng bổ sung. Thanh tiến độ Tiến Hóa Linh Trường có 3 giai đoạn và được đặt phía trên trục thứ 6. Thu thập 30 Xu Vàng có thể xuất hiện bất kỳ đâu trên các trục để hoàn tất mỗi giai đoạn của thanh tiến độ. Phần thưởng như sau:

Giai Đoạn 1: Thêm 1 điểm sinh mạng cho Vạn Năng Linh Trường. Với mỗi Điểm Sinh Mạng được thêm, Vạn Năng Linh Trường sẽ duy trì trên các trục lâu hơn 1 lượt quay sau khi hợp thành chiến thắng.

Giai Đoạn 2: Thêm 1 điểm sinh mạng nữa cho Vạn Năng Linh Trường. Ngoài ra, trong lượt quay kế tiếp, Vạn Năng Linh Trường sẽ phá hủy biểu tượng số 9 và biểu tượng này sẽ không còn xuất hiện trên các trục.

Giai Đoạn 3: Thêm 1 điểm sinh mạng nữa cho Vạn Năng Linh Trường và mở khóa cơ hội bước vào Lượt Quay Miễn Phí.

Sau khi hoàn tất giai đoạn cuối cùng, thanh tiến độ bị xóa đi, hé lộ trục thứ 6, tại đó chỉ xuất hiện các biểu tượng trả thưởng cao và Xu Vàng. Xu Vàng không còn xuất hiện trên 5 trục đầu, thay vào đó 1 xu có thể xuất hiện trên trục thứ 6.

Lượt Quay Miễn Phí

Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, nếu quay trúng Xu Vàng trên trục thứ 6 cùng với Vạn Năng Linh Trường, bạn sẽ có 4 lượt quay miễn phí. Tặng thêm 1 lượt quay miễn phí cho mỗi điểm sinh mạng còn lại mà Vạn Năng Linh Trường có vào thời điểm vào ván. Số Lượt Quay Miễn Phí tối đa là 7, nếu Lượt Quay Miễn Phí được kích hoạt khi Vạn Năng Linh Trường vẫn còn lại 3 điểm sinh mạng. Vạn Năng Linh Trường được khóa chặt trên các trục trong thời gian vòng thưởng. Vạn Năng Linh Trường có thể ngẫu nhiên xóa biểu tượng lá bài từ J đến K trả thưởng thấp nhất khỏi các trục cho những lượt quay miễn phí còn lại đến khi tất cả các biểu tượng lá bài từ J đến K bị xóa bỏ.

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
PrimateKingMegaWays	Tùy chọn RTP không có jackpot	primatingmegaways	primatingmegaw	90,86%, 92,74%, 94,68%, 95,70%
PrimateKingMegaWays	Tùy chọn RTP có jackpot	primatingmegaways	primatingmegaw	90,22%, 90,90%, 92,71%, 94,74%

Lũy Tiến Jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu về Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Vua Linh Trường Megaways™ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của trò chơi gốc, phiên bản đó phải đi kèm lũy tiến jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép trò chơi gốc có jackpot được chứng nhận tỷ lệ RTP 90,22% với lũy tiến jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,22%. Tỷ lệ RTP của lũy tiến jackpot là 100%.

Tải gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)